
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/๒๕๖๕  ครั้งท่ี ๒ 

เมื่อวันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง    

------------------------ 
สมาชิกผู้มาประชุม  จ านวน  ๘  คน 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายช านาญ       บัวไผ่ ประธานสภา อบต. ช านาญ  บัวไผ่ 
๒ นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสงูเนิน รองประธานสภา อบต. มณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน 
๓ นายวินัย           ตะสันเทียะ เลขานุการสภา อบต. วินัย  ตะสันเทียะ 
๔ นายสิทธิศักดิ์     ฉัตรงามเนตร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๑ สิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 
๕ นายส าเนา        เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๓ ส าเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
๖ นางสาวนงนุช    นอสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๕ นงนุช  นอสูงเนิน 
๗ นางพเยาว์        แจ่มประถม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๖ พเยาว์   แจ่มประถม 
๘ นายธนเดช        กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๘ ธนเดช กรึมสงูเนิน 

 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน - คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  ๗  คน 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายณรงค์     เตี้ยงสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ณรงค์     เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายฟุต        เนมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ฟุต        เนมขุนทด 
๓ นายประมวล  แสงรัศมีเพญ็ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ประมวล  แสงรัศมีเพญ็ 
๔ นายสมศักดิ์   ถีสูงเนิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมศักดิ์   ถีสูงเนิน 
๕ นายพีรพงษ์   ชาญพล ผู้อ านวยการกองช่าง พีรพงษ์   ชาญพล 
๖ นายรังสรรค์   สัจจาวัฒนา ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร รังสรรค์   สัจจาวัฒนา 
๗ นางฤทัยรัตน์  เนียมสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฤทัยรัตน์  เนียมสงูเนิน 

 

ผู้มาประชุม ๘    คน 
ผู้ลาประชุม -     คน 
ผู้ขาดประชุม -     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม ๗  คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  

นายวินัย  ตะสันเทียะ  บัดน้ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  มาประชุมพร้อมกัน    
เลขานุการสภา  จ านวน ๘  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหาร  

สว่นต าบลโค้งยาง นายช านาญ  บัวไผ่ ประธานที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ต่อไป  
 

/นายช านาญ... 
นายช านาญ  บัวไผ่ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ  สมัยที่ 
ประธานสภา  ๓/256๕ ครั้งที่ 1 



๒ 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลโค้งยาง  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ประจ าปี 2565 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ.2562 มาตรา 54 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 (3) ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโค้งยาง ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี 2565 มี
ก าหนด 15 วันระหว่างวันที่ 1 - ๑๕  สิงหาคม  2565   นั้น 

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  จึงประกาศก าหนดเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2565 
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๑ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป            
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง เพื่อพิจารณาตามอ านาจหน้าที่
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

     จึงขอประกาศและประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
     ประกาศ    ณ  วันที่    ๘    เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 
               (นายช านาญ  บัวไผ่) 
   ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง 
นายช านาญ  บัวไผ่  สวัสดีครับสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร  พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม
ประธานสภา   ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓        

ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2565 เป็นวาระที่ 2 และ 3 ขอเริ่มการประชุมเลยครับ 
ระเบียบวารท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   -  ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง   

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจ าปี  256๕  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  ๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

นายช านาญ  บัวไผ่  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจและอ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา  ส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕       

ซึ่งท่านเลขานุการสภาฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว และได้ส่งให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องก่อนหน้าพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วนั้น จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ว่ามีข้อความใดที่จะ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีให้เสนอได้เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  

    หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุม  
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒  สิงหาคม   ๒๕๖๕  ครับ 

มตท่ีิประชุมสภา  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง อยู่ในห้องประชุม ๘ ท่าน    
โดยมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  เมื่อวันท่ี ๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๕ ดังน้ี 

/รับรองรายงาน... 
  รับรองรายงานการประชุม   จ านวน    ๗   เสียง  

ไม่รับรอง     จ านวน    -    เสียง 



๓ 
 

งดออกเสียง     จ านวน    ๑  เสียง  (ประธานสภา)  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๓.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖
วาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ 

นายช านาญ  บัวไผ่                 - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธาน 
นายวินัย  ตะสันเทียะ              - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
เลขานุการสภาฯ                     ขอช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ.๒๔๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการ        
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถ่ิน รายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน การสงวนค าแปรญัตติด้วย 
และให้ประธานสภาท้องถ่ิน ส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณี องพิจารณาเป็นการด่วน ข้อ ๕๑      ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็น
อย่างอื่น 

นายช านาญ  บัวไผ่  ตามที่เลขานุการสภา ได้ช้ีแจงระเบียบแนวทางปฏิบติัให้สมาชิกสภาทุกท่าน     
ประธานสภา ทราบ ต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติ ให้ที่ประชุมทราบ ครับ 
นายวินัย  ตะสันเทียะ   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามที่สภาองค์การ 
ประธานคณะกรรมการ บริหารส่วนต าบลโค้งยาง มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
แปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่   ๒  สิงหาคม ๒๕๖๕ และก าหนด      
ค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า  ๒๔ ช่ัวโมง โดยเริ่มตั้ งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันที่            
๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงขอเรียนให้      
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางทราบ ดังนี้ 
- เมื่อวันที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการแปรญัตติมีการประชุมครั้งแรก เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญตัติซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้ 

๑ . น าย วินั ย   ต ะสั น เที ย ะ   ส ม า ชิก ส ภ า  ห มู่ ที่  ๗   เป็ นป ระธาน     
คณะกรรมการแปรญัตติ 

๒. นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน  สมาชิกสภา   หมู่ที่  ๕  เป็นคณะกรรมการ    
แปรญัตติ 

๓. นางพเยาว์   แจ่มประถม สมาชิกสภา  หมู่ที่   ๖  เป็นคณะกรรมการ  
แปรญัตติ 

/๔.  นางสาวมณนิชา... 
๔.  นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภาหมู่ที่  ๔ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ 



๔ 
 

และเมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๖  

ซึ่งมีผู้เสนอค าขอแปรญัตติเพียงรายเดียว คือ นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร 
สมาชิก อบต.หมู่  1  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  เสร็จแล้ว เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  
2565 คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขปรับลดงบประมาณตามที่     
ผู้เสนอค าขอแปรญัตติเสนอมา ดังนี้ 

  1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง จากเดิม 2,500,000 บาท ให้ปรับลดลง คงเหลือ 1,000,000 บาท 

  2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการซ่อมแซมประตูทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง จากเดิม 100,000 บาท ให้ปรับลดลง คงเหลือ 
60,000 บาท 

  3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการเปลี่ยนวัสดุคลุมหลังคาสนาม
เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง จากเดิม 120,800 บาท ให้ปรับลดลง 
คงเหลือ 110,000 บาท 

 -  คณะกรรมการมมีติใหส้่งร่างข้อบญัญัตเิฉพาะส่วนที่แก้ไขแล้วและฉบบัเดิมให้
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง เพือ่ด าเนินการในข้ันตอนการประชุม
ต่อไป 

นายช านาญ บัวไผ่   ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ช้ีแจง รวมทั้งรายงานของ 
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติฯเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ปรากฏว่าผู้เสนอค าขอ

แปรญัตติ ได้ขอสงวนค าแปรญัตติเอาไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมใน
วาระที่สอง ผมขอเชิญผู้สงวนค าแปรญัตติได้อภิปรายช้ีแจงต่อสภาครับ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ท่านประธานครับ วาระนี้เป็นวาระแปรญัตติ แต่ก่อนจะเข้าวาระผมอยากให้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ นายกฯได้ช้ีแจงก่อนสักหน่อยครับ 
นายช านาญ  บัวไผ่  ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมต้องให้ผู้ที่สงวนค าแปรเป็นผู้ได้สิทธ์ิพูดก่อน  
ประธานสภา ดังนั้น ไม่ผมอนุญาต ขอเชิญคุณสิทธิศักดิ์ช้ีแจงต่อเลยครับ 
นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร ขอบคุณครับท่านประธาน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑   ตามที่ผมได้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปร    
(ผู้สงวนค าแปรญัตติ) ญัตติและได้เข้าช้ีแจงถึงเหตุผลในการขอปรับลดงบประมาณ ตามรายการในเอกสารที่

ท่านประธานได้ส่งให้สมาชิกทราบแล้วนั้น กระผมยังขอยืนยันถึงเหตุผลเช่นเดิม ในการ
ปรับลดงบประมาณทั้งสามรายการ กล่าวคือ 

  1.  รายการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน จัดซื้อระ
กระเช้าไฟฟ้า ผมเห็นว่า เป็นการตั้งงบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน เนื่องด้วย
ปัจจุบันนี้ อบต.ก็ยังมีรถกระเช้าคันเก่าอยู่แล้ว และยังสามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังมี
ความเดือดร้อนอื่นๆของพี่น้องประชาชนที่ส าคัญกว่า ที่รอคอยงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหา ผมจึงขอปรับลดงบประมาณส่วนน้ีให้คงเหลือ 1,000,000 บาท 

  2.  รายการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการซ่อมแซมประตู 
/ทางเข้าศูนย์... 

ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง โครงการนี้ผมคิดว่าต้ังงบประมาณมากเกิน
ความจ าเป็น เนื่องด้วยจากสภาพของประตูที่จะซ่อมนั้นยังมีสภาพโดยรวมอยู่ใน   



๕ 
 

เกณฑ์ดี อาจจะมีเพียงบางช้ินส่วนเท่านั้นที่จะต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งประเมินจากราคา
อุปกรณ์ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนัก ผมจึงขอปรับลดงบประมาณใน
รายการนี้ลง ให้คงเหลือ 60,000 บาท 

  3.  สุดท้ายก็เป็นโครงการเปลี่ยนวัสดุคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โค้งยาง โครงการนี้ไม่มีรายละเอียดของวัสดุที่จะใช้มาให้พิจารณาตั้งแต่ข้ันรับ
หลักการ เบื้องต้นจึงต้องค านวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆ จากราคาของวัสดุตามท้องตลาด
ทั่วไป จึงขอปรับลดงบประมาณในรายการนี้ให้คงเหลือ 110,000 บาท 

นายช านาญ  บัวไผ่  ก่อนที่จะถามมติว่าเห็นด้วยกับร่างข้อบญัญัติที่แก้ไขแล้ว หรอืไม่นั้น ขอให้ที่ 
ประธานสภา  ประชุมเสนอว่า จะให้ถามเพื่อลงมติทลีะรายการหรือครัง้เดยีวทั้งสามรายการ 
นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน  ดิฉันขอเสนอให้ถามและลงมติทีละรายการค่ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๔ 
นายช านาญ  บัวไผ่ ขอผู้รบัรองด้วยครับ 
ประธานสภา  มีผู้รบัรองสองท่าน คือคุณพเยาว์ แจ่มประถม และ คุณนงนชุ นอสูงเนิน 
 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยที่จะให้ถามและลงมติทลี่ะรายการครบั 
มติท่ีประชุม มีมติเอกฉันท์ให้ถามและลงมติทีละรายการ 
นายช านาญ  บัวไผ่ ผมขอเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับ ท่านใดเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา รายจ่ายประจ าปี 2566 โครงการจัดซื้อรถกระเช้า ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ

แก้ไข 
มติท่ีประชุม เห็นด้วย 6 เสียง  
นายช านาญ  บัวไผ่ ถามต่อนะครับ ท่านใดเห็นควรให้คงร่างเดิม ตามที่นายกฯ เสนอมา 
ประธานสภา 
มติท่ีประชุม ไม่มีผู้ออกเสียง 
นายช านาญ  บัวไผ่ สรปุรายการนี้มผีู้เห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการแปรญัตต ิ6 เสียง และมผีู้งดออก 
ประธานสภา เสียง 1 ท่าน 
นายช านาญ  บัวไผ่  รายการที่สองนะครบั ท่านใดเหน็ด้วยกับร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย       
ประธานสภา ประจ าปี 2566 โครงการซ่อมแซมประตูทางเข้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ตามที่

คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
มติท่ีประชุม เห็นด้วย 5 เสียง 
นายช านาญ  บัวไผ่ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้คงร่างเดิม ตามที่นายกฯ เสนอมา 
ประธานสภา 
มติท่ีประชุม ไม่มีผู้ออกเสียง 
นายช านาญ  บัวไผ่  สรุปรายการนี้มีผู้เห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการแปรญัตติ 5 เสียง และมี 
ประธานสภา ผู้งดออกเสียง 2 ท่าน 
นายช านาญ  บัวไผ่ รายการสุดท้ายนะครับ ท่านใดเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภา 2566 โครงการเปลี่ ยนวัสดุคลุมหลั งคาสนาม เด็ก เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            

อบต.โค้งยาง ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
มติท่ีประชุม เห็นด้วย 6 เสียง 
 

/นายช านาญ  .... 
นายช านาญ  บัวไผ่ ท่านใดเห็นควรให้คงร่างเดิม ตามที่นายกฯ เสนอมา 
ประธานสภา 



๖ 
 

มติท่ีประชุม ไม่มีผู้ออกเสียง 
นายช านาญ  บัวไผ่ สรปุรายการสุดท้ายมผีู้เห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการแปรญัตติ 6 เสียง และมผีู้งด 
ประธานสภา ออกสียง 1 ท่าน 
 

๓.๒  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๖ วารท่ี ๓ ขั้นลงมติ 

นายช านาญ  บัวไผ่  ขอเชิญเลขานุการสภา ช้ีแจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่อที่ประชุมสภาครับ 
ประธานสภา    
นายวินัย  ตะสันเทียะ   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวง  
เลขานุการสภา มหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่ มเติม          

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายช านาญ  บัวไผ่  ตามที่เลขานุการสภาได้ช้ีแจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภา 
ประธานสภา ทุกท่านทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด มีขอ้สงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 

ที่ประชุมสภา     ไม่มี 

นายช านาญ  บัวไผ่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภา   รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ   
มตท่ีิประชุมสภา  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางอยู่ในห้องประชุม ท้ังหมด    

๘ ท่าน โดยมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล          
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังน้ี 

ท่ีประชุม                              - มีมติเห็นชอบ  7   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
- งดออกเสียง  1   เสียง  (ประธาน) 

นายช านาญ  บัวไผ่  - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.โค้งยาง ครั้งนี ้
ประธาน                     มีมตเิห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง เรื่อง งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  เห็นชอบรบั 7  เสียง  ไม่เห็นชอบ           
-  เสียง และงดออกเสียง   1  เสียง      

นายช านาญ  บัวไผ่  เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภา   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ  
 
 ๓.๓  พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

(ส านักปลัด) 
นายช านาญ  บัวไผ่ ด้วยมีส่วนราชการได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภา งบประมาณ ๒๕๖๕ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางฤทัยรัตน์  เนียมสูงเนิน   ส านักปลัด ขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี ้

/๑.  เรื่องเดิม... 
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๑.  เรื่องเดิม 
ตามที่ ประชุมประชาคม ตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๕ 

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ ที่ประชุมประชาคมบ้านตะคลองแล้ง ได้เสนอโครงการ
ติดตั้งป้ายแจ้งเตือน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน        
ผู้สัญจรไปมาในเส้นทางบ้านตะคลองแลง้ ต าบลโค้งยาง – บา้นโนน ต าบลขามทะเลสอ 
ให้ ได้รับความปลอดภัย ดังนั้น  ผู้บริหารได้ เสนอร่างแผนพัฒนาท้อ งถ่ิน พ.ศ.        
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
โค้งยาง ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗  
กรกฎาคม  ๒๕๖๕ และนายกองค์การบริห ารส่วนต าบลโค้งยาง ได้อนุมั ต ิ              
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  ๔       
และได้ประกาศใช้แผนไปแล้วเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  นั้น 

   ๒.  ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตของ

ประชาชน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องขอโอนงบประมาณ        
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยขอโอนงบประมาณจากรายการที่ยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่าย 

   ๓.  ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๔    
ข้อ ๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

            ๔. ข้อพิจารณา 
 เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   จึงเห็นควรด าเนินการอนุมัติการโอนงบประมาณ รายละเอียดดังนี้ 

       โอนลด 
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. อบต.โค้งยาง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมจัดต้ัง อปพร.  อบต.โค้งยาง เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร        
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จ าเป็น หน่วยงาน ส านักปลัด 

       โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร  งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการติดตั้งป้ายเตือน
สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เขตชุมชนลดความเร็ว งบประมาณ   

/๕๐,๐๐๐ บาท … 



๘ 
 

๕๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์       
เขตชุมชนลดความเร็ว จ านวน ๒ จุด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
๑.  ป้ายสัญลักษณ์คนข้ามเดิน ขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร 
๒.  กล่องไฟกระพริบ เหลี่ยม เขตชุมชนลดความเร็ว ขนาด ๕๐ x ๖๐ เซนติเมตร 
๓.  สติกเกอร์สะท้อนแสง ๓M แท้ GRADE DIAMOND Prismatic งานจราจร   
๔.  แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๐  วัตต์ 
๕.  แบตเตอรี่ ๑๒ โวลล์ ๗.๘ แอมป์ 
๖.  หลอด LED Ultra Bright จ านวน  ๑๔๔  ดวง แสงเหลือง  
๗.  เสาเหล็กกลมขนาด ๓ นิ้ว สูง ๓ เมตร ทาสีขาวด า 
๘.  งานปูนส าหรับฝังลงดิน 
-  เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๖    

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท าในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล (๔) 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 

ฉบับท่ี ๔ หน้าท่ี  ๔  ล าดับท่ี ๑ 
หน่วยงาน ส านักปลัด  

 จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางพิจารณา 
นายช านาญ  บัวไผ่  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ที่อยากจะสอบถามเชิญครับ 
ประธานสภา 
นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ผมขอสอบถามผ่านไปยังผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า ในการขอโอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ งบประมาณเพื่อจัดท าป้ายเตือนจราจร อยากทราบจุดที่จะติดตั้งอยู่ตรงไหนบ้างครับ 
นางฤทัยรัตน์  เนียมสูงเนิน ท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอตอบค าถามที่ท่านสมาชิกได้ถามเมื่อสักครู่ ในส่วนของ

จุดที่จะติดตั้งนั้น จะมีการส ารวจจุดที่จะด าเนินการร่วมกับผู้น าชุมชนก่อนที่จะขอ
อนุมัติด าเนินการติดตั้งว่าตรงไหนที่จะเหมาะสม ใน เส้นทางบ้านตะคลองแล้ง      
ต าบลโค้งยาง – บ้านโนน ต าบลขามทะเลสอ  

นายช านาญ  บัวไผ่  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติใหโ้อนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ส านักปลัด ตามที่ผู้บริหารเสนอมาขอให้ยกมือข้ึน 
มตท่ีิประชุมสภา  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางอยู่ในห้องประชุม ท้ังหมด    

๘ ท่าน โดยมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ส านักปลัด ดังน้ี 

ท่ีประชุม                              - มีมติเห็นชอบ  7   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
- งดออกเสียง  1   เสียง  (ประธาน) 

 ๓.๔  พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕    
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

นายช านาญ  บัวไผ่ ด้วยมีส่วนราชการได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภา งบประมาณ ๒๕๖๕ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายรังสรรค์  สัจจาวัฒนา   กองส่งเสริมการเกษตร ขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่  
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี ้

/๑.  เรื่องเดิม... 
 



๙ 
 

๑. เรื่องเดิม 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5         

ในกองสง่เสริมการเกษตร  แผนงานเกษตร หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ตั้งไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ๕ ปี 
อบต.โค้งยาง พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4)     

   ๒. ข้อเท็จจริง 
ตามที่ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5      

กองส่งเสริมการเกษตรต้องการด าเนินการ  ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One   จ านวน  ๑  เครื่อง ราคา  17,0๐๐  บาท ตามเกณฑ์
ราคากลาง และมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน  17,0๐๐.- บาท   
๓. ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

   ๔. ข้อพิจารณา 
เพื่ อ ให้การใช้จ่ ายงบประมาณที่ ตั้ งไว้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้ อง ถ่ิน          

พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 จึงเห็นควรพิจารณาด าเนินการ 
ดังรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
โดยด าเนินการดังนี้ 
โอนลด 

แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ หน้า 245  ตั้งไว้  3๐,๐0๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่   ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมแซมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลางของกองเกษตร   เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  3๐,๐๐๐.- บาท โอนลด  17,0๐๐.-  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  13,000.-  บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One   จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณโอน  
17.0๐๐.- บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกน
เสมือน (4 Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่ มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

/-  มีหน่วยความจ า... 



๑๐ 
 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี  DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวน 1 หน่วย  
- มี ช่องเช่ือมต่อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000      
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080)  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  

 จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางพิจารณา 
นายช านาญ  บัวไผ่  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ที่อยากจะสอบถามเชิญครับ 
ประธานสภา 
นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน ดิฉันขอเรียนถามไปยังผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องคะ อยากทราบว่า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร ถึงต้องขออนุมัติโอนเพื่อ         

ไปซื้อใหม่ 
นายรังสรรค์  สัจจาวัฒนา  ท่านประธานที่เคารพ คอมพิวเตอร์เครื่องเก่านั้นไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากอายุการใช้งานมานาน บางครั้งก็เปิดไม่ติด จึงอยากขออนุมัติจาก

สภาเพื่อจัดซื้อใหม่ครับ 
นายช านาญ  บัวไผ่  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติใหโ้อนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กองส่งเสริมการเกษตร ตามที่ผู้บริหารเสนอมาขอให้ยกมือข้ึน 
มตท่ีิประชุมสภา  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางอยู่ในห้องประชุม ท้ังหมด    

๘ ท่าน โดยมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กองส่งเสริมการเกษตร ดังน้ี 

ท่ีประชุม                              - มีมติเห็นชอบ  7   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
- งดออกเสียง  1   เสียง  (ประธาน) 

 
ระเบียบวาระที่  ๔       เรื่องอ่ืน ๆ 
นายช านาญ  บัวไผ่  ในวาระนี้ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีเรื่องอะไรจะน าเสนอเข้าสู่ที่ประชุม 
ประธาน ก็เชิญได้นะครับ   
นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร        เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีข้อทักท้วงเรื่องการยื่นเอกสารเพิ่มเติม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกและสภาฯพิจารณา ผมขอให้ยื่นเอกสารเหล่าน้ัน ให้อยู่ในกรอบ

เวลาก่อนการประชุม ระเบียบข้อบังคับก็ระบุชัดเจนถึงข้ันตอนต่างๆ โดยเฉพาะ
ระยะเวลาการยื่นเอกสารให้สมาชิกพิจารณา ไม่ใช่นึกยากจะยื่นตอนไหนก็ยื่น จึงขอ
ฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยครับ 

 
/นางสาวมณนิชา... 



๑๑ 
 

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน  เมื่อกี้ที่นายกฯ พูดว่าเอาระเบียบตัวไหนมาแปรตัดงบ ดิฉันขอช้ีแจงคะ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ก็ในเมื่อสภาฯ รับหลักการไปแล้วและตั้งคณะกรรมการมาท าหน้าที่แปรญัตติ ก าหนด

วัน ส่งหนังสือแจ้ง แล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มายื่นเอกสารและมาช้ีแจงถึงเหตุผล
ต่างๆ แต่ก็ไม่มีผู้บริหารมาสักคน แต่พอถึงเวลาจะประชุมก็มายื่นเอกสาร แบบนี้มันไม่
ถูก แค่ท่านเห็นตัวเลขก็รู้เลยรึไง ว่าท าไม่ได้ 

นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร    ตกลงว่าท าได้หรือไม่ได้ หรอืยังไง 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๑  
นายพีรพงษ์ ชาญพล   เดี๋ยวผมจะลองดูรายละเอียดอีกทีครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ท่านประธานทีเ่คารพ คือสภาชุดนี้ก็อยู่กันมาเก้าเดือนกว่าแล้ว แต่ยังไม่ได้ท า 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๓ อะไรเลย การมาตัดงบแบบนี้กจ็ะท าอะไรได้ มัวแต่ย้ือกันไป ยื้อกันมา พวกมากลากไป 

คือผมน้อยใจสมาชิกนั่นแหละครับ 
นายธนเดช กรึมสูงเนิน   ท่านประธานทีเ่คารพครับ ผมเห็นด้วยกับคุณมณนิชาในเรือ่งการจัดสง่เอกสาร 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๘ให้สมาชิกพิจารณา ควรจะอยู่ในกรอบเวลา ว่าต้องยื่นก่อนประชุมกี่วัน ถ้ามาย่ืนแบบนี้

พิจารณาไม่ทันครับ ดังนั้นผมเห็นด้วยตามทีส่มาชิกหมู่ 4 ได้กล่าวเมื่อสักครู่ 
นายช านาญ  บัวไผ่  - ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก
ประธาน   ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอปิด 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  ในครั้งนี้  และขอนัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี 256๕ ครั้งที่  ๒  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑  สิงหาคม  256๕  และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตาม วัน  
เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๓๐   น. 
 
  ลงช่ือ    วินัย  ตะสันเทียะ ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายวินัย  ตะสันเทียะ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่    22  สิงหาคม   ๒๕๖๕ 
 
   ลงช่ือ   ประมส าเนา  เตี้ยงสูงเนินวล  แสงรัศมีเพญ็  

    (นายส าเนา  เตี้ยงสงูเนิน) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
   ลงช่ือ   ประมธนเดช  กรึมสูงเนินงรัศมีเพ็ญ  

    (นายธนเดช  กรึมสูงเนิน) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
   ลงช่ือ   ประมณนิชา  เคลี่อนสูงเนินสงรัศมเีพ็ญ  

    (นางสาวมณนิชา  เคลี่อนสูงเนิน) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



๑๒ 
 

 รายงานการประชุมครั้งนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
  (ลงช่ือ)       ช านาญ  บัวไผ่  ประธานสภา 
     (นายช านาญ  บัวไผ่) 
  
 
 
 
 
 
 
 


